

ตัวชี้วัดงาน Function	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการเผยแพร่หลักสูตรรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม Training Center		
ประเด็นยุทธศาสตร์	๔. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล		
เป้าประสงค์	๑๐. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (HLO)		
กลุ่ม/ Cluster	- กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรม และความรอบรู้ด้านสุขภาพ		
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง		
คำนิยาม	<p>ขับเคลื่อน คือ การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้ สร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างเป็นระบบระเบียบ เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องให้สอดคล้องกับประสบความสำเร็จ</p> <p>การเผยแพร่ คือ กระบวนการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาให้แพร่หลาย</p> <p>หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชาและโครงสร้างของประมวลวิชาที่ประกอบไปด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น ๆ</p> <p>ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) คือ ระดับสมรรถนะของบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลความรู้ และบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสมซึ่งการศึกษาที่ผ่านมาระบุว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่กำหนดสถานะสุขภาพ</p> <p>Training Center คือ ศูนย์การเรียนรู้ขององค์กร ใช้สำหรับการเรียนรู้และฝึกอบรม ทั้งความรู้และทักษะ (Skill) เพื่อตอบสนองต่อการทำงานในองค์กร เป็นการพัฒนาทั้งองค์กรและบุคลากร</p>		
กลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง		
ค่าเป้าหมาย	จำนวนหลักสูตรหลักสูตรรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีการเผยแพร่เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม Training Center		
วิธีจัดเก็บข้อมูล	หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการเผยแพร่เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม Training Center		
แหล่งข้อมูล	๑. ข้อมูลจากกลุ่มงานที่มีหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ ๒. ข้อมูลจากการดำเนินโครงการขับเคลื่อนวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และความรอบรู้ด้านสุขภาพ		
รายการข้อมูล ๑	ขั้นตอน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	-		
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ ๒ : รอบ ๕ เดือนหลัง (เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๕)		
เกณฑ์การประเมิน			
รอบที่ ๒ : รอบ ๕ เดือนหลัง (เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๕)			
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
๑	Assessment : มีการวิเคราะห์สถานการณ์การขับเคลื่อนการเผยแพร่หลักสูตรรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม Training Center	๑	รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
๒	Advocacy : มีการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเผยแพร่หลักสูตรรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม Training Center	๑	แผนการขับเคลื่อนการเผยแพร่หลักสูตรรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนา

			เป็นหลักสูตรอบรม Training Center
๓	Implementation : มีการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการเผยแพร่หลักสูตรรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม Training Center	๑	ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการเผยแพร่หลักสูตรรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม Training Center
๔	Output → Good : มีการขับเคลื่อนการเผยแพร่หลักสูตรรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม Training Center และมีการอบรมถ่ายทอดหลักสูตรให้หน่วยงานอื่นอย่างน้อย ๑ หลักสูตร	๑	รายงานการขับเคลื่อนการเผยแพร่หลักสูตรรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม Training Center และมีการอบรมถ่ายทอดหลักสูตรให้หน่วยงานอื่นอย่างน้อย ๑ หลักสูตร
๕	Outcome : มีการขับเคลื่อนการเผยแพร่หลักสูตรรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม Training Center และมีการอบรมถ่ายทอดหลักสูตรให้หน่วยงานอื่นอย่างน้อย ๒ หลักสูตร	๑	รายงานการขับเคลื่อนการเผยแพร่หลักสูตรรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม Training Center และมีการอบรมถ่ายทอดหลักสูตรให้หน่วยงานอื่นอย่างน้อย ๒ หลักสูตร
คะแนนรวม		๕	

หมายเหตุ: กรณีกำหนดเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน ให้กำหนดในระดับ ๑-๔ ส่วนระดับที่ ๕ กำหนดให้เป็น outcome

เอกสารสนับสนุน :	-			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี)				
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาและมีการถ่ายทอดหลักสูตรให้แก่หน่วยงานอื่น	หลักสูตร	-	๔	๖
หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพที่อยู่ระหว่างการผลิต พัฒนาและทดลองใช้	หลักสูตร	-	๒	-
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	ชื่อ นางสาวศศิธร ยี่ศรี โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐-๓๑๔ โทรสาร ๐๒-๕๒๑-๐๒๒๖ ชื่อ นางชุลีกร ลิ่งไธสง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๔-๓๑๐-๔๔๗๙ อีเมล : sasithorny13@gmail.com ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		

	โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐-๓๑๔ โทรสาร ๐๒-๕๒๑-๐๒๒๖	โทรศัพท์มือถือ ๐๘๐-๔๔๑-๕๖๕๕ อีเมล : -
ผู้รายงานตัวชี้วัด	ชื่อ นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐-๓๑๔ โทรสาร ๐๒-๕๒๑-๐๒๒๖	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๔๔๘-๑๒๒๒ อีเมล : -